

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การต้อนรับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนข้อหารือในด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชนกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility-CSR) และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights – BHR) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้การต้อนรับฯ พณฯ เซทิล ราวล์เซน (Mr. Kjetil Pualsen) เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย มร. เวการ์ด โหล์เมลิ็ด (Mr. Vagard Holmelid) อัครราชทูตที่ปรึกษาและรองหัวหน้าสถานทูต และมิสอิงวิลด์ ควินส์แลนด์ (Miss Ingvild Kvinnsland) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้หารือและแลกเปลี่ยนในด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องสิทธิมนุษยชนกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility-CSR) และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights – BHR) โดยมีนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางทรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมด้วย

๒. การต้อนรับการเยี่ยมคารวะของรองผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก (ด้านกิจการต่างประเทศ) และผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะของนางสาวอีวา แกรมแบรี่ (Miss Eva Grambye) รองผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก (ด้านกิจการต่างประเทศ) และนายอลัน จอร์เจนเซน (Mr. Allan Jorgensen) ผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมด้วย ซึ่งการพบปะหารือครั้งนี้ได้หารือในเรื่องแผนการดำเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ กสม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการขับเคลื่อนให้มีแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights – NAP) และให้มีการนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Rights – UNGPs) มาใช้ในประเทศไทย

๓. การจัดประชุมร่วมระหว่าง กสม. กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑ ปี ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าพบนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเสนอเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนจากนักธุรกิจสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน โดยนางเตือนใจ ฯ ได้เดินทางไปติดตามผลการตรวจสอบเรื่องโรงงานน้ำตาล เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ประเทศเมียนมา ซึ่ง กสม. ชุดที่สองได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอจากการประชุมที่ทวาย ว่า ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จะครบรอบ ๑ ปี ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่า เห็นควรมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง กสม. กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในเรื่องดังกล่าว ต่อไป

๔. ขอลาออกจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอลาออกจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และเห็นชอบให้แต่งตั้งนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

๕. บัญชาเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีในการพิจารณารายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ฯ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดทำรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เสนอประเด็นการจับกุมผู้กระทำความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงของกัมพูชาที่หลบหนีมาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีว่า “ในการพิจารณาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณานอกจากคำร้องขอให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ประเทศไทยมีกับประเทศกัมพูชาแล้ว ยังต้องจะพิจารณาตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อดำเนินการให้เกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงหลักต่างตอบแทน Reciprocity Principle ตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย แต่ในท้ายสุดอำนาจในการส่งหรือไม่ส่งก็เป็นสิทธิขาดของประเทศเจ้าของดินแดน และบ่อยครั้งถึงแม้จะมีการร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแต่ก็เชื่อว่า จะได้รับความร่วมมือทุกครั้งไป” ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว และมีบัญชาเพิ่มเติมว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทหาทางส่งข้อมูลการดำเนินการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ (เฉพาะประเด็นที่สำคัญ)” ซึ่งที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดทำสรุปผลรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ประจำเดือน แจกมายังสำนักงาน กสม. เพื่อช่วยติดตามผลการดำเนินงาน จึงขอแจ้งถึงความห่วงใยของรัฐบาล และการให้ความสำคัญต่อการจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ ให้ กสม. ทราบ

๖. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี่ยงเบนและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี่ยงเบนและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. และมีมติ ดังต่อไปนี้

๑. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี่ยงเบนและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๒. การเบิกจ่ายค่าพาหนะของพยานบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลพิการ คณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาดตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าเบี่ยงเบนและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๑๐ (๑.๔) ให้มีสิทธิเบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามความเห็นที่ประชุม โดยแก้ไของค์ประกอบและเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่เล็กน้อย และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๘. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการเปิดศูนย์ ฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น ต่อมาได้มีการประชุมหารือระหว่างสำนักงาน กสม. นำโดยผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน (นายชนินทร์ เกตุปราษฎ์) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย และผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานเครือข่าย ร่วมกับคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีองค์ประกอบรวม ๑๗ คน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและขอจัดสรรงบประมาณประจำปีของศูนย์ฯ ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และเรื่องการจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา ระหว่างคณบดีและรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางประกายรัตน์ ตันธีรวงศ์ และนายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามลำดับ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่เสนอและมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๙. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคกลาง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคกลาง ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในประเด็นกำหนดการวันเปิดศูนย์ ฯ การพิจารณาทบทวนการใช้ชื่อศูนย์ และกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยบูรพา และที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้ชื่อ “ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก”

๒. เห็นชอบกำหนดวันเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓. เห็นชอบให้ใช้กลไกการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบเทียบเคียงกับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๐. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ณ ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า เนื่องจากมีเงื่อนไขและปัญหาในหลายประเด็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เห็นควรให้เปลี่ยนไปดำเนินการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในคณะอื่นแทน เช่น คณะนิติศาสตร์ แต่หากทางมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว ให้จัดหาสถานที่หรือหน่วยงานอื่นสำหรับเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนแทน ทั้งนี้ ประธานคณะทำงานเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ระดับภาค เห็นควรให้มีการหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม

๑๑. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ ในประเด็นบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนใต้ เห็นควรปรับบทบาทและหน้าที่ให้สอดคล้องกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคอื่นๆ หรือไม่ และประเด็นพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนใต้ เห็นควรปรับขยายพื้นที่ความรับผิดชอบการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนใต้ หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรปรับบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เหมือนกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนอื่น เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินการในทางเดียวกัน และให้ปรับชื่อจาก “ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนใต้” เป็น “ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนใต้ (มอ. ปัตตานี)”

๒. กรณีพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หรือศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนใต้ (มอ. ปัตตานี) ตามที่เสนอให้มีการขยายพื้นที่ นั้น เห็นควรให้คงพื้นที่ความรับผิดชอบเท่าเดิม เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีความซับซ้อนในเรื่องสภาพทางภูมิศาสตร์และมีความห่างไกลกันในหลายจังหวัด ฉะนั้น หากขยายพื้นที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากเดิมจะทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้มายื่นเรื่องร้องเรียน และทำให้ไม่สามารถดูแลงานด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนตามที่ตั้งไว้

๓. สำหรับการตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ เห็นควรพิจารณาสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุม และมอบหมายสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๒. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย

๑. ขั้นตอนการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยการรับรองมีอายุ ๓ ปี เมื่อครบกำหนดต้องยื่นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีขั้นตอนทั้งหมด ๕ ขั้นตอน

๒. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง

๓. ผลการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน (ข้อมูลนับตั้งแต่วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐) โดยมีองค์การเอกชนยื่นคำขอรับรอง จำนวน ๓๓ องค์การ และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒๔ องค์การ ไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน ๒ องค์การ อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน ๑ องค์การ อยู่ระหว่างขอเอกสารเพิ่มเติม จำนวน ๖ องค์การ

๔. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน โดยได้ประชุมหารือในเรื่องทิศทางการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฯ กับองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับการรับรองแล้ว ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ไปยังสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุต่าง ๆ พร้อมทั้งได้ร่วมกับองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน จัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๓. เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๙
ราย ได้แก่

- | | |
|---|---|
| ๑. นางนฤมล อรุโณทัย | ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิ สถานะกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่า
พื้นเมือง |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ชลิตาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรี |
| ๓. นางสาวนัยนา สุภาพิ่ง | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรี |
| ๔. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสตรี |
| ๕. นางถวิลวดี บุรีกุล | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม |
| ๖. ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม |
| ๗. ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิตานนท์ | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารสาธารณะ |
| ๘. นางฟ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก |
| ๙. นายวิรัตน์ ลัทธिवงศกร | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(แรงงาน) |

ซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ และมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี ดำเนินการ
ต่อไป